

# The Early Warning System of Industrial Economics: (EWS-IE)



สถาบันพลาสติก  
Plastics Institute of Thailand

ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางไทยเดือนกันยายน 2562 ส่งสัญญาณเฝ้าระวัง  
ทำให้คาดว่าใน เดือนกันยายน- พฤศจิกายน 2562 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ควรต้องติดตาม

ระบบเตือนภัย  
ประจำเดือน  
เดือนกันยายน- พฤศจิกายน 2562  
เฝ้าระวัง

EX_GLOVE	BCI_3	PMI_CHINA
INV_2211		SHIP_2211



ตัวประกอบประกอบ  
ที่ส่งสัญญาณ  
ปกติ

- ◆ ปริมาณการส่งออกถุงมือยาง (EX\_GLOVE) เดือนกรกฎาคม 2562 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.69 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
- ◆ ดัชนี PMI ภาคการผลิต จีน (PMI\_CHINA) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีน เดือนกรกฎาคม อยู่ที่ระดับ 50.4 ทั้งนี้ ดัชนี PMI ที่เคลื่อนไหวเหนือระดับ 50 บ่งชี้ว่าภาคการผลิตของจีนมีการขยายตัว และหากดัชนี PMI เคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 50 จะบ่งชี้ถึงภาวะหดตัวในภาคการผลิต

ตัวประกอบประกอบ  
ที่ส่งสัญญาณ  
เฝ้าระวัง

- ◆ ดัชนีการส่งสินค้า หมวดยางล้อ (SHIP\_2211) เดือนกรกฎาคม 2562 อยู่ที่ 112.64 และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาลดลงร้อยละ 3.37 สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของดัชนีการส่งสินค้าหมวดยางล้อ

ตัวประกอบประกอบ  
ที่ส่งสัญญาณ  
ไม่ปกติ

- ◆ ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง หมวดยางล้อ (INV\_2211) เดือนกรกฎาคม 2562 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ 14.48 (ใช้วัดระดับการเปลี่ยนแปลงของสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเมื่อเทียบกับการส่งสินค้า หรือเพื่อชี้ทิศทาง การสร้างสินค้าซึ่งสะท้อนให้เห็นภาวะตลาดจากการหมุนเวียนของสินค้า)
- ◆ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (3 เดือนข้างหน้า) (BCI\_3) ดัชนีฯ ปรับลดลงจากเดือนก่อนเล็กน้อยมาอยู่ที่ 53.7 อย่างไรก็ตาม ดัชนีฯ ทั้งในภาคการผลิตและภาคที่มีใช้การผลิตยังอยู่เหนือระดับ 50 สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่มองว่าแนวโน้มธุรกิจจะยังขยายตัวได้ในระยะต่อไป สำหรับภาคการผลิตสัดส่วนผู้ประกอบการที่มีความเชื่อมั่นที่ตีปรับลดลงบ้างเมื่อเทียบกับเดือนก่อน นำโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชื่อมั่นด้านคำสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลง ส่วนหนึ่งจากวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ฟื้นตัวช้ากว่าคาด ส่งผลให้ความเชื่อมั่นด้านการจ้างงานลดลงด้วยเช่นกัน ขณะที่ความเชื่อมั่นในภาคที่มีใช้การผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย นำโดยภาคค้าปลีก ที่พักรวมและการบริการด้านอาหาร ที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่าปริมาณการค้าและการบริการ รวมถึงผลประกอบการจะปรับตัวดีขึ้นกว่าปัจจุบัน

หมายเหตุ: BCI\_3 หมายถึง ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (3 เดือนข้างหน้า)  
SHIP\_2211 หมายถึง ดัชนีการส่งสินค้า หมวดยางล้อ

PMI\_CHINA หมายถึง ดัชนี PMI ภาคการผลิต จีน  
INV\_2211 หมายถึง ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง หมวดยางล้อ

EX\_GLOVE หมายถึง ปริมาณการส่งออกถุงมือยาง

MPI (Manufacturing Production Index) หลัก ครอบคลุมยางล้อ ถุงมือยาง และยางรัดของ เป็นต้น

ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย เป็นข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2562